



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๒๙๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และใช้หลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนเห็นสมควรให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการอำนวยการ**

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีสมรภัช แทนลาน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
๒๕๖๐)

**คณะกรรมการดำเนินงาน**

นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุ่ม	ครู	รองประธานกรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายสาธิต แสงปิยะ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวรัตนภรณ์ กาญจนพัฒน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายณัฐวรธรณ์ จันทร์พิภพ	ครู	กรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู	กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู	กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. วางแผนดำเนินการ ประสานงาน อำนวยความสะดวก ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๒. ประชุมครูเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
๓. ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

**คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย**

นางสาวจุฑามาส จันทน์มณี	ครู	ประธานกรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางธนิดา สิลุจยานนท์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู	กรรมการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู	กรรมการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์	ครู	กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางกัญญาชัญญ์ เหมือนเตย	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

**คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์**

นางสาวจันทนา กิ่งพุ่ม	ครู	ประธานกรรมการ
นางสยมพร นาคจรรย์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวมณฑนา สลิตวิบูลย์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายอัศวิน ศรีบัว	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางจิตาภา จุฬว้า	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายรณกร ไช้เนา	ครู	กรรมการ
นายสมพร อมรเวช	ครู	กรรมการ
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย	ครู	กรรมการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี	ครู	กรรมการ
นางสาวอุมาพร ขาวแขก	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายทรงศนันท์ อุดมฤทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางพรรณณี เกตุถาวร	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

**คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

นางสาวรัตนภรณ์ กาญจนพัฒน์	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางกษิรา ละออ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางณัชฐพร อีมวาท์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจิตรัสมา สมงาม	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ

นางชญาภา คำแห่งฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นายภูวดล สำลี	ครู	กรรมการ
นางสาวสุวรรณา สุดปรีก	ครู	กรรมการ
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด	ครู	กรรมการ
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์	ครู	กรรมการ
นายศิวกกร กริ่งไกร	ครู	กรรมการ
นางสาวศิรินภา มุลาสินท์	ครู	กรรมการ
นายเสกสรรค์ สุขมา	ครู	กรรมการ
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู	กรรมการ
นายพีระศิลป์ เอกฐิน	ครู	กรรมการ
นายภาณุพันธ์ จันท์หอม	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง	ครู	กรรมการ
นางสาวอาทิตยา นาคกลิ่น	ครู	กรรมการ
นางสาวพัชรมณต์ ทิพย์สง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวณภัค เลี้ยงขั่งทอง	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายชินวัจน์ คณัชมวัจน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

**คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู	ประธานกรรมการ
นางอารีวรรณ แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสุกัลยา เสือจำศิลป์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.สมรัักษ์ แทนลาน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู	กรรมการ
นางสาวกัลย์พัทธ์ เสรีชัย	ครู	กรรมการ
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล	ครู	กรรมการ
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ	ครู	กรรมการ
จำสิบเอกธนพล สูงกลาง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ขนชนะชัย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวลักขณา ภาคโภคี	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง	ครู	กรรมการและเลขานุการ

**คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา**

นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู	ประธานกรรมการ
นายบัณฑิต อรุณเสถียร	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังข์สุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี	ครู	กรรมการและเลขานุการ

**คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ**

นายสาธิต แสงปิยะ	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นายเกษม เมฆาทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางกัณฑ์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสมภาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวภริตา โอซารส	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสุดาพร ยิ้มสิน	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

**คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ**

นายณัฐวรธรณ์ จันทร์พิภพ	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวสมใจ ไวยนิตย์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์	ครู	กรรมการ
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ	ครู	กรรมการ
นางสาวณัฐพร ภูวงษ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวญาดา แก้วพาณิชย์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวรรณ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวอริยา กันทะวงศ์	ครู	กรรมการและเลขานุการ

**คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ**

นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางปาริชาติ ยมวรรณ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายฉัตรดาว ฉันทะ	ครู	กรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เปาลีวัฒน์	ครู	กรรมการ
นายปราณธรณ กาญจนากร	ครู	กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ โอริส	ครู	กรรมการ
นางสาววิชญาพร อุ๋นมี	ครู	กรรมการ
นายเศรษฐ์ลักษณะณ์ สุขสงวน	ครู	กรรมการ
นางสาวพิชามญชุ์ กุศล	ครู	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวยุวดี ศุภาเรือง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายวีรวุฒิ ลงผิว	ครูผู้ช่วย	กรรมการ

นางนปภา ไต่เป็นสุข	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวนุชภา ส่องสวัสดิ์	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปรับและพัฒนาหลักสูตร สำหรับใช้ใน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. ประชุมวางแผนจัดทำรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กำหนดหน่วยกิต จัดทำคำอธิบายรายวิชา  
พื้นฐาน คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
๓. จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรของกลุ่มสาระ ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด แล้วนำเสนอกลุ่มบริหารวิชาการ  
ภายในเวลาที่กำหนด

#### คณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง

นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุดิ	ครู	รองประธานกรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางกัญญาชญัญ เหมือนเตย	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์	ครู	กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทรมณี	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. นำเอกสารหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาหลอมรวม
๒. กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่วนอื่นๆ  
ที่เป็นส่วนประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
๓. นำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทำเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิด  
ผลดีต่อโรงเรียนและราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”